

ชูประกันรายได้5พืชพื้นศก. 'จรินทร์'ปาฐก

**พล.จัดเวทีสัมมนา
อุ้มเกษตรกร8ล.ครัว
คค.ลุยแลนด์บริดจ์
เชื่อมชุมพร-ระนอง**
'จรินทร์'ปาฐกเวทีสัมมนา ประกัน
รายได้ 5 สินค้าเกษตรพลิกฟื้น
เศรษฐกิจ (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

'จรินทร์'

สัมมนา'ประกันรายได้5พืช'

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาเรื่อง 'ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า' โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นการสัมมนาในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊กเครือข่าย โลกออนไลน์ ข่าวสด และยูทูบมิตินทิว โดยมี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'ประกันรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ในเวลา 10.00-12.00 น.'

กรูร่วมเสวนา5สินค้าเกษตร

ในงานดังกล่าวจะมีวงเสวนา หัวข้อ 'โครงการประกันรายได้สินค้า 5 สินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา) ขึ้นด้วย โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

(กยท.) นายเต็มศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวนาปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายบัญชา ชุ่มชัยเวช

ช่วยเกษตรกร7.91ล.ครัวเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการนโยบายประกันรายได้พืช 5 ชนิด โดยได้สรุปการดำเนินการระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า การประกันรายได้พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเกษตรกร 7.91 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น ข้าว 4.68 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.88 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.8 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน

เทพไทชี้ประกันรายได้ตอบโจทย์

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก รัฐบาลชุดนี้นำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรค ปชป.ไปใช้กับพืช 5 ชนิดคือ ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ราคาผลผลิตสินค้าเหล่านี้ในตลาดสูงกว่าราคาประกันรายได้ของรัฐบาลทุกตัว โดยเฉพาะราคายางพารา ที่รัฐบาลประกันรายได้ได้อย่างสด ก็โลกรัม (กก.) ละ 57 บาท แต่ราคาตลาด กก.ละ 65 บาท ปาล์มน้ำมันประกันรายได้ที่ กก.ละ 4 บาท ราคาตลาด กก.ละ 11-12 บาท ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ราคาตลาด กก.ละ 9.72-10.00 บาท นับว่าเป็นความสำเร็จของโครงการประกันรายได้เกษตรกรของพรรค ปชป.

"เมื่อราคาพืชผลการเกษตรสูงกว่าราคาประกันรายได้ รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่าง เป็นการยืนยันและเป็นคำตอบที่ดีที่สุดว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรดีกว่าโครงการรับจํานำผลผลิตเกษตรกรที่สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก เช่น โครงการรับจํานำข้าว รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในการใช้หนี้มากถึง 7 แสนล้านบาท และมีการทุจริตคอร์รัปชันทุกระดับ ดังนั้น หวังว่าทุกรัฐบาลจะสานต่อนโยบายดังกล่าวที่ตอบโจทย์ราคาผลผลิตการเกษตร" นายเทพไทระบุ

รบ.ย้ำ'คนละครึ่ง'ช่วยฟื้นศก.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดในรอบปีใหม่ 2565 ประกอบด้วยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 37.65 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 35,781.37 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิ 24.22 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 33,108.8 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนที่ประชาชนจ่าย 16,785.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 16,323.6 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิ 12.40 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 2,467.72 ล้านบาท และ 3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 1.03 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 204.85 ล้านบาท

"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำถึง

ความสำเร็จของโครงการคนละครึ่งในการอภิปรายทั่วไปว่าถูกออกแบบมาเพื่อเติมเงินให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้มีทุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อการยังชีพในแต่ละวันผ่านร้านค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนไว้ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้จริง ซึ่งมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้เน้นสร้างเสถียรภาพ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสร้างสมดุลที่ดี ระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจเติบโตแข็งแรง ขอให้มั่นใจ รัฐบาลเข้าใจสถานการณ์ ตั้งใจแก้ปัญหาให้ดีที่สุด” นายชนกรกล่าว

‘แอร์เอเซีย’ขอ3ข้อช่วยฟื้นเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายโทนี่ เฟอร์นันเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแอร์เอเซีย เข้าพบ โดยเสนอให้รัฐบาลลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจโควิด เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ ปรับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ให้เหลือเพียง 1 ครั้ง ในวันแรกที่เข้ามาไทยเท่านั้น หากไม่พบเชื้อให้เดินทางท่องเที่ยวได้ เพราะหากให้ตรวจ RT-PCR หลายครั้งเป็นการเพิ่มต้นทุนของนักท่องเที่ยว อีกทั้งเสนอขอลดวงเงินประกันโควิดจาก 50,000 เหรียญสหรัฐ เหลือ 25,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนที่ขอให้ยกเลิกไทยแลนด์พาส เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีวัคซีนพาสปอร์ต หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอยู่แล้วนั้น คงยังไม่สามารถยกเลิกได้ เพราะเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่สำคัญของนักท่องเที่ยวสำหรับใช้ติดตามนักท่องเที่ยวขณะอยู่ในไทย

“นอกจากนี้แอร์เอเซียยังพิจารณาเพิ่มเส้นทางการบินใหม่คือจากรต้า-หัวหิน และเมืองรองของไทยทั้งที่มีสนามบินและไม่มีสนามบิน หากแอร์เอเซียสามารถดำเนินการได้ จะทำให้เป้าหมายการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยได้ 10 ล้านคน รายได้แตะ 625,800 ล้านบาท แต่ต้องมีการเปิดด่านชายแดน 4 ประเทศคือลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย ร่วมด้วย” นายพิพัฒน์กล่าว

ปรับเกณฑ์ส่งอาหารผู้ป่วยที่บ้าน

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า จากกรณีที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันสูงขึ้นมากนั้น อาจทำให้

ประชาชนตื่นตระหนกบ้างเล็กน้อย แต่ในภาพรวมของร้านอาหารยังดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยทั่วไปจะเป็นการรับประทานอาหารในร้านทั่วไป ส่วนยอดขายยังไม่เท่าเดิม เพราะการจัดเลี้ยง หรือการออกงานต่างๆ ยังทำไม่ได้ เนื่องจากยังมีมาตรการควบคุมการรวมตัวของคนอยู่ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบที่มีราคาแพงขึ้น ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนในการดำเนินมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด

“แต่สถานการณ์ปัจจุบันต่างจากเดือนเมษายนปี 2564 เพราะตอนนั้นยังไม่มีวัคซีน แต่ปีนี้ประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวนมากแล้ว และกำลังได้รับเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 อยู่ ขณะที่ผู้ประกอบการพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและเลือกมาอุดหนุนที่ร้าน” นางฐนิวรรณกล่าว

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ส่วนเรื่องมาตรการภาครัฐ สมาคมร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นตัวกลางจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อในระบบรักษาตัวที่บ้าน และการรักษาในระบบชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดย สปสช.ออกแนวทางใหม่ในการสนับสนุนเงินค่าอาหารเป็นการเหมาจ่ายแทนการคิดรวมกับค่ารักษาพยาบาลต่อวัน ทำให้การเบิกจ่ายเร็วขึ้น ช่วยให้ร้านอาหารได้รับเงินเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้

คมนาคมจ่อสรุป‘เอ็มอาร์แมป’

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งความคืบหน้าผลศึกษาพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (เอ็มอาร์ แมป) ว่า กรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนแม่บทโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสรุปแผนแม่บทเอ็มอาร์แมป ภายในปี 2565

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแผนแม่บทดังกล่าว จะศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายบูรณาการคู่ไปกับรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ (N-S Corridors) และตะวันออกจรดตะวันตก (E-W Corridors) เชื่อมเส้นทางรางรถไฟรองรับรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูง และรถไฟสายใหม่ ที่จะ

ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ปี 2566-2580 โดยแนวเส้นทางเอ็มอาร์ แมปทั้งหมดมีระยะทาง 7,003 กิโลเมตร (กม.) โดยพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง 4,321 กม.

เล็งประเดิมเชื่อมชุมพร-ระนอง

รายงานข่าวระบุว่า ระยะแรก จะผลักดันพัฒนา 4 เส้นทางที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 1.เส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ-ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) ช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง 2.เส้นทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา-อุบลราชธานี 3.เส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง และ 4.เส้นทาง MR10 เชื่อมต่อกรุงเทพฯและปริมณฑล การศึกษาหน้าล่าสุดเส้นทางศักยภาพสูง คือเส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง มีความชัดเจนในส่วนของแนวเส้นทางแล้ว โดยจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณแหลมวีระ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร สิ้นสุดโครงการที่บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

รายงานข่าวแจ้งว่า ประมาณราคาเบื้องต้นของเส้นทาง MR8 ช่วงแหลมวีระ-อ่าวอ่าง วงเงินลงทุน 114,775 ล้านบาท แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 91 กม. เป็นค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,970 ล้านบาท ราคาก่อสร้าง 66,690 ล้านบาท รวม 68,660 ล้านบาท ส่วนทางรถไฟจะก่อสร้าง 91 กม. เป็นค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 330 ล้านบาท และราคาก่อสร้างอีก 45,785 ล้านบาท รวม 46,115 ล้านบาท โครงการเอ็มอาร์ แมป ชุมพร-ระนอง จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรืออ่าวไทยและอันดามัน ตามนโยบายแลนด์บริดจ์ เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ (เอลอีซี) และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

หอค้าหวัง‘รัสเซีย-ยูเครน’ไม่แรง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียยังทรงตัวทั้งสองประเทศยังคงสามารถเจรจากันได้ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้มีทั้งข่าวที่สร้างกระแสและข่าวจริงผสมกันไป เชื่อว่าทั้ง 2 ประเทศ

ไม่อยากทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น คงจะมีการเจรจากัน แต่อาจมีการประลองกำลังกันเล็กน้อย เพื่อให้การเจรจานั้นมีน้ำหนักมากขึ้น หรือมีอำนาจการเจรจาต่อรองที่เพิ่มขึ้น

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า แต่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ประเมินผลกระทบอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ ราคาน้ำมันตลาดโลกคงแพงยืดเยื้อออกไปเล็กน้อยกว่า 3 เดือน อีกเรื่องคือสินค้าบางอย่างที่ส่งออกไปรัสเซียและยูเครนลดลงบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภคไม่น่าจะมีปัญหา

ซีไทยยังไม่จำเป็นขึ้นดอกเบี้ย

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังคงผันผวน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังถูกจับตามองอยู่ เพราะเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงชันประมาณ 7% จึงต้องสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขึ้นดอกเบี้ยสมมติว่าเฟด จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งในปีนี้ ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้การประกาศการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ได้ไม่นาน จึงคาดว่า การขึ้นดอกเบี้ยคงไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่ทำเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้น

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ส่วนกรณีประเทศไทยคิดว่าคงยังไม่จำเป็นต้องปรับดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยไม่เหมือนกับสหรัฐ ไม่ได้มีอัตราเงินเฟ้อสูงมาก ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไรจะส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยต้องสะดุดลง การขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงิน

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 12

‘จूरินทร์’

ทุกสกุล รวมถึงค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทแข็งค่า อันเนื่องมาจากประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ทำให้มีเงิน

ทุนไหลเข้าประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินของไทยนิ่งมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ถ้าหากสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็มีโอกาสที่เงินทุนเหล่านี้จะไหลกลับไปสหรัฐ

หัวนรัสเชียบุกน้ำมันพุ่ง150ดอลลาร์

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย ยังไม่น่าไปสู่สงครามระหว่างรัสเซีย-นาโต หรือรัสเซีย-สหรัฐ แต่เป็นความขัดแย้งเชิงจิตวิทยา อาจไม่ได้แก้ไขในเร็ววัน และลากยาวออกไป เป็นความขัดแย้งที่ต้องอยู่ร่วมกัน คล้ายๆ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หลายที่ ทั้งตะวันออกกลาง เกาหลีเหนือ ซึ่งภาวะแบบนี้ส่งผลต่อจิตวิทยาระยะสั้น โดยมีการลดเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง พร้อมกับความกังวลว่ารัสเซียจะโดนแซงก์ชัน ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปได้ ส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ถ้าสงครามเกิดขึ้นจริง ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นทะลุถึง 120-150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง แต่เชื่อว่าจะเกิดในระยะสั้น หลังจากนั้นโอเปคน่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน น่าจะคลี่คลายวิกฤตพลังงานได้” นายอมรเทพกล่าว และว่า หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การส่งออกของไทยจะชะลอลงบ้าง แต่ไม่รุนแรงนัก เพราะไทยไม่ได้รับผลกระทบทางตรง รัสเซียไม่ได้เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย แต่ต้องดูเหตุการณ์จะลามสู่ยุโรปหรือไม่ ถ้ายุโรปต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ในราคาที่สูงขึ้น เศรษฐกิจเกิดชะลอตัว การส่งออกของไทยในยุโรปประมาณ 10% ของการส่งออกทั้งหมดจะชะลอตาม แต่ไทยอาจจะมีโอกาสส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นที่ไม่ได้ผลกระทบ เช่น สหรัฐ จีน กลุ่มอาเซียน

โบรกฯจับตาต่างชาติซื้อหุ้นไทย

นายทวิ ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กลีกรไทย จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย เห็นเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ไหลเข้ามานับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ มีมูลค่าซื้อสุทธิแล้วกว่า 1,877 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 50,000 ล้านบาท จากที่ประเมินไว้แต่แรกแล้วว่าตลาดหุ้นในประเทศเกิดใหม่ (อีเมอร์จิง มาร์เก็ต) จะได้รับความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น หากเทียบกับตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่ได้รับความน่าสนใจจากต่างชาติ

นายทวิกล่าวว่า การกลับเข้ามาของฟันด์โฟลว์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี จากที่เห็นแรงขายของต่างชาติมาโดยตลอด ทำให้ต้องพิจารณาว่า ในระยะถัดไปต่างชาติจะยังซื้อหุ้นไทยต่อไปตลอดหรือไม่ โดยเหตุผลที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจจากต่างชาติคือ ดุลบัญชีเดินสะพัด หรือการไหลเข้ามาของรายได้จริง ผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) จะต้องเริ่มฟื้นตัวได้มากขึ้น บวกกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อาทิ การเมืองในประเทศ ภัยธรรมชาติ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,690-1,740 จุด

“สัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบ เพราะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่คลายตัว โดยปัจจัยสนับสนุนหุ้นไทยมาจากแรงซื้อสุทธิของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ หรือการไหลเข้ามาของฟันด์โฟลว์ รวมถึงมาตรการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า (อีวี) ของภาครัฐ ซึ่งช่วยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องให้ปรับขึ้นตาม แต่ก็เห็นการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยที่แกว่งตัวในกรอบแคบช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากตลาดรอดติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ ที่จะประกาศออกมา และความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงด้วย” นายทวิกล่าว